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สำเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพด็ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2  /2565 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 
********************** 

                 ผู้มาประชุม     จำนวน  12    คน     
ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง ลงลายมือชื่อ 

1 นายศุภฤกษ์  ซองผม ประธานสภาอบต. ศุภฤกษ์  ซองผม 
2 นายอำนาจ   เหลานาคำ รองประธานสภาอบต. อำนาจ   เหลานาคำ 
3 นายบุญเลิศ   ผาคำ สมาชิกสภาอบต. ม.1 บุญเลิศ   ผาคำ 
4 นางวิมล      สรุิยะ สมาชิกสภาอบต. ม.2 วิมล       สรุิยะ 
5 นางละมัย    กสผิล สมาชิกสภาอบต. ม.3 ละมัย    กสผิล 
6 นายคำสี     กางนอก สมาชิกสภาอบต. ม.4 คำสี      กางนอก 
7 นายสุวิทย์   ปจัจัยโย สมาชิกสภาอบต. ม.5 สุวิทย์    ปัจจัยโย 
8 นายบัวภา    มาเก่าน้อย สมาชิกสภาอบต. ม.6 บัวภา    มาเก่านอ้ย 
9 นายอภิรักษ์  คำษาวงค์ สมาชิกสภาอบต. ม. อภิรักษ์  คำษาวงค์ 
10 นายเสถียร   นามวิเศษ สมาชิกสภาอบต. ม.10 เสถียร   นามวิเศษ 
11 นายคำพันธ์  พรมไชยา   สมาชิกสภาอบต. ม.11 คำพันธ์  พรมไชยา   
12 นายชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ เลขานุการสภาอบต. ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ

              ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 11  คน 
ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงลายมือชื่อ 

1 นายสุบิน       บุญรุ้ง นายกอบตโนนเพ็ด สุบิน       บุญรุ้ง 
2 นายศิริศักดิ์   ปัตตาเทศา รองนายกอบตโนนเพ็ด ศิริศักดิ์   ปัตตาเทศา 
3 นายยุทธนา    ปัตตาเทสัง                      รองนายกอบตโนนเพ็ด         ยุทธนา    ปัตตาเทสัง                      
4 นายอุดม       คะเณนอก                       เลขานุการนายกอบต.           อุดม       คะเณนอก                       
5 น.ส.แสงเดอืน  เพ็ชร์ราม รองปลัดอบต.โนนเพ็ด แสงเดือน  เพ็ชร์ราม 
6 นายเสกศึก     สำราญสุข ผอ.กองช่าง เสกศึก     สำราญสุข 
7 นายปฏิวัติ    สมทรัพย ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิวัติ    สมทรัพย ์
8 นางจุมพิศ     คุณล้าน                         นักวิเคราะห์นโยบายฯ จุมพิศ      คุณล้าน                         
9 น.ส.สุกัญญา  อ้วนสา นักวิชาการศึกษา สุกัญญา  อ้วนสา 
10 นายสมชาย    ลุนสมบัต ิ จนท.รักษาความปลอดภัย      สมชาย    ลุนสมบัต ิ
11 นายพัฒพงษ์  ศรีอ่อนตา จนท.รักษาความปลอดภัย      พัฒพงษ์  ศรีอ่อนตา 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ เมื่อครบองค์ประชุม  ขอเชิญท่านประธานสภาเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุม 
เลขานุการสภา   
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชมุทราบ 
ศุภฤกษ์ ซองผม  สถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษลิง สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้จากการสัมผสั        
ประธานสภาฯ  ทางผิวหนงั แต่โรคนี้เราสามารถเฝ้าระวังได้ง่าย เพราะผูป้่วยติดเช้ือจะมีตุม่ขึ้นตามร่างกายเป็น 

รอยโรคที่สงัเกตได้ชัดเจน การปอ้งกัน หมั่นล้างมือด้วยสบูห่รือเจลแอลกอฮอล์หลังจากสมัผสัสัตว์
เลี้ยงหรือสิง่ต่าง ๆ  ขอให้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันนำพาใหร้อดพ้นจากสถานการณ์ไปด้วยกัน 

ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ -วันน้ีเป็นกำหนดวันที่จะประชุมเพื่อพจิารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  
เลขานุการสภาฯ/ปลัด     ประจำปี 2566 ขององค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด ต่อจากการประชุมคราวที่แล้ว เมื่อวันที่  

8 สิงหาคม 2565 
ท่ีประชุม                    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2         เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
ศุภฤกษ์ ซองผม  การรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เนื่องจากสมัยการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 
ประธานสภาฯ             แรก/ 2565 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ยังไม่เสรจ็สิ้นจึงยงัไม่ขอมต ิ
ท่ีประชุม                    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3          เรื่อง กระทู้ถาม  
    -ไม่มี-  
ระเบียบวาระที่ 4          เรื่อง เพ่ือพิจารณา  
ศุภฤกษ์ ซองผม  4.1 เรื่อง คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณ 
ประธานสภาฯ             รายจา่ย ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด       
         วาระที่ 2 ขั้นการแปรญัตต ิ

รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เรื่อง รา่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด        

ศุภฤกษ์ ซองผม           เรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำเรียน ช้ีแจงข้อกฏหมาย 
ประธานสภาฯ                ระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  
ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัติ          ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  

ปลัด/เลขานุการสภาฯ  สืบเนื่องจากญัตติร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณารับ

หลักการแล้ว และคณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดตัง้รบัข้อแปรญัตติ  ใน วันที่ 9-11 สิงหาคม 

2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  มีการประชุมของ

คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  

โดยอาศัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2554 
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ข้อ 50 กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พจิารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ัน

ตามเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิม่เติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภา

ท้องถ่ิน รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรอืไม่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิในตอนหรือข้อใดบ้าง 

การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ

กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงาน 

นั้น แก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพจิารณาให้คณะกรรมการ

แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ 

เกี่ยวกับรายงาน นั้น ข้อเสนอเพื่อทราบและพิจารณา คณะกรรมการแปรญัตติต้องรายงานผล

การรบัคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบญัญัตงิบประมาณฯ  

              เรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการรบัคำแปรญัตติและรายงานผลมติของ 
   คณะกรรมการต่อที่ประชุมสภาอบต. นำเรียน 
คำสี  กางนอก  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านผมนายคำสี  กางนอก ประธานคณะกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการแปรฯแปรญัตติขอรายงานผลการรบัคำแปรญัตติและรายงานมติทีป่ระชุมของคณะกรรมการแปร 

ญัตติดังนี ้

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 3 /2565เมื่อวันที่  8

สิงหาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3  ท่าน และในคราวประชุมของ

คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. มีมติแต่งตั้งประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ เพื่อ พิจารณา ร่างขอ้บัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี 2566 ขององค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้มีมติ ดังนี้ 

1. นายคำสี  กางนอก    เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

2. นายเสถียร  นามวิเศษ  เป็นกรรมการ 

3. นายคำพันธ์  พรมไชยา         เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

และในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม 2565   

เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  มีมติในการพจิารณาร่าง 

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ขององค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

 ผลการประชุมมีดังนี ้

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโนนเพ็ด 

 คำแถลงงบประมาณ สาระสำคัญของงบประมาณได้ปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 และแก้ไข

เพิ่มเตมิ จึงไมม่ีการแก้ไขให้คงไว้ร่างเดิม 
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ส่วนที่ 2  ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโนนเพ็ด 

 บันทึกหลกัการและเหตุผล ข้อบญัญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566ได้

ปฏิบัติตามระเบียบและเหมาะสมแล้ว จึงไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ร่างเดิม 

ส่วนที่ 3  รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ

องค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

 ร่าง ข้อบัญญัติ เรือ่ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566ขององค์การบรหิารส่วน

ตำบลโนนเพ็ด ได้ต้ังตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณตามระเบียบและเหมาะสมแล้ว จึงไม่มี

การแก้ไข ให้คงไว้ร่างเดมิ 

 สรปุผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติไม่มกีารแปรญัตติ ไม่มีการสงวน

ความคิดเห็นและไมส่งวนคำแปรญัตติกบัร่าง ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

พ.ศ. 2566ขององค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด จงึไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ร่างเดิม 

ศุภฤกษ์ ซองผม            สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามอื่นหรือไม่ –ไม่ม-ี ในข้ันแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 

ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจำปี 2566 ขององค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด  

ท่ีประชุม                   รับทราบ เนื่องจากไม่มีการแปรญัตติ จึงไม่ขอมติรับรองการประชุม 
              วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปี 2566ของ          
                              องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

ศุภฤกษ์ ซองผม            ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมาย 

ประธานสภาฯ 

ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 

เลขานุการสภา เพิ่มเตมิถึงฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ สาม ไม่มกีารอภิปราย 

เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะไดล้งมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาใน

วาระนี้ ให้มี่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรอืไม่ 

ที่ประชุมรบัทราบ 

ศุภฤกษ์ ซองผม           มสีมาชิกสภาอบต.ท่านมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่า   

ประธานสภาฯ  จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรือ่ง งบประมาณรายจ่าย ประจำป ี2566 ขององค์การบรหิารส่วนตำบล 

โนนเพ็ดหรือไม่ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบเชิญยกมอื 

มติท่ีประชุม                มีมติเห็นชอบด้วย 11 เสียง ไม่เห็นด้วย   -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง มีมติเห็นชอบ 
                              เป็นเอกฉันท์ 
 
 
 



5 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอาศัยแผนพฒันาท้องถ่ินเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณ 

เลขานุการสภา/ปลัด แผนพัฒนาท้องถ่ินมรีะยะเวลา 5 ปี คือ พ.ศ. 2566-2570  แผนฯต้องสอดคล้องกับแผน

ส่วนกลาง หากโครงการไม่สะท้อนในการพัฒนาท้องถ่ินและเป็นโครงการที่มีความต้องการ มีความ

จำเป็นเรง่ด่วน ก็สามารถจะเพิ่มเติม หากว่าโครงการเหลือนอ้ยบางโครงการเราก็ได้ดำเนินการไป

แล้ว บางโครงการมีในแผนไม่ตรงปงีบประมาณที่จะดำเนินการก็จะทำการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข ได้

ตามอำนาจของคณะกรรมการต่างๆ เวทปีระชาคม ผูบ้รหิารและสภา และเพื่อบรรจุโครงการ

ขอรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จากองค์การบริหารส่วนจงัหวัดและหน่วยงานที่มีงบภายในเดือน

พฤศจิกายน 

บุญเลิศ ผาคำ  ขอสอบถามถนนเส้นบ้านหัวสะพาน-บ้านหนองบัวนาคที่ยื่นขอรับการสนบัสนุนจากอบจ.มีความ 

สมาชิกสภาม.1  คืบหน้าถึงไหนแล้วดำเนินใหเ้มื่อไรอย่างไร 

ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ ตามที่ท่านสมาชิกสภาจงัหวัดท่านได้ปราศรัยในงานกิจกรรมมอบบ้านท่านว่าอยู่ในระหว่างการ 

เลขานุการสภา/ปลัด ประกาศงานแล้ว มีงบประมาณรอให้คู่สญัญาจะเข้ามาดำเนนิการระยะทาง ประมาณ 735 เมตร 

ละมัย  กสผิล  -แจ้งความเดือดร้อนถนนจากม.2-ม.3 เส้นโค้งของบซ่อมแซมและกระจกสอ่งทาง 

สมาชิกสภาม.3  -โครงการบางโครงการที่ยงัไม่ดำเนินการเป็นโครงการจ่ายขาดยังคงดำเนินการได้ไหม  เช่น 

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 

ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ ถนนจากม.2-ม.3 เส้นโค้งของบซอ่มแซมและกระจกส่องทาง  สามารถใช้งบซ่อมแซมและหา 

เลขานุการสภา/ปลัด โครงการจ่ายขาดเงินสะสมสามารถดำเนินการได้  อยู่ภายใต้เงื่อนไข 

คำสี  กางนอก  ถนนจากม.4-บ้านโคกพระของบซ่อมแซมลงหินคลุกและลูกหลานตกงาน ว่างงานมีความประสงค์ 

สมาชิกสภาม.4  อยากได้อุปกรณ์กีฬาและขอไฟ สปอดน์ไลนส์นามกีฬา 

ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ ถนนสัญจรขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อช่วงฤดูฝนทำได้จะทำใหส้ภาพถนนไม่ดี  ต้องทำหลังจาก หลัง 

เลขานุการสภา/ปลัด ฝนถนนดี สามารถขอรับการสนบัสนุนจากอบจ.มรีถปรบัเกรด อบต.สนับสนุนค่าเบี้ยและค่าน้ำมัน 

บัวภา  มาเก่าน้อย ของบสนบัสนุนถนนเส้นท่อลอดเหลี่ยมและงบปรบัเกรดถนนหลงัฝนถนนด ี

สมาชิกสภาม.6   

อภิรักษ์ คำษาวงค์ โครงการทีบ่รรจุไว้ในข้อบัญญัติฯปี 2566 โครงการขุดคลองอีสานเขียว ความยาวการขุด 510  

สมาชิกสภาม.7  เมตร ความยาวถึงจุดที่ต้องการและจำเป็นหรือไม่แจง้ช่างสำรวจด้วย 

อำนาจ เหลานาคำ ขอรับการสนบัสนุนซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเส้นบ้านหัวสะพาน-บ้านหนองจันสอน 

 สมาชิกสภาม.8  

ศุภฤกษ์  ซองผม  -เนื่องจากถนนเส้นบ้านนายบญุ อันพิมพ์ ถนนต่ำน้ำท่วมขังสัญจรลำบาก ของบปรับปรงุซ่อมแซม 

สมาชิกสภาม.9  -ขอรบัการสนับสนุนซอ่มแซมถนนลงหินคลกุเส้นนาแปลงใหญ่ 

-ขอรบัการสนับสนุนซอ่มแซมถนนลงหินคลกุถนนเส้นหนองหญ้าปล้อง 

  -ขอปรึกษาการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องวัดความดันสามารถจัดซือ้ได้หรือไม่ 
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ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ อำนาจหน้าที่ของอบต.ไม่ใช่หน่วยรักษา เป็นหน่วยป้องกัน ในการจัดซื้ออปุกรณ์ 

เลขานุการสภา/ปลัด เครื่องวัดความดันเกินขอบข่ายอำนาจหน้าที่  ถ้าจะสามารถจัดซื้อได้ต้องอาศัยงบประมาณ จาก 

สปสช.โดยการจัดทำโครงการของอสม.และสามารถบรหิารจดัการในอำนาจหน้าที่ได้ 

เสถียร  นามวิเศษ -ขอรบังบประมาณในการสูบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

สมาชิกสภาม.10  -ขอสอบถามเรื่องถนนทางหลวงท้องถ่ิน ในเขตตำบลโนนเพด็ ทำไมมีแค่ 11 สาย 

ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ ตามที่กองช่างได้ออกสำรวจและนำสง่รายงานผู้ว่าราชการจงัหวัด มี 11 สาย 

เลขานุการสภา/ปลัด  

เสกศึก  สำราญสุข การสง่รายงาน ถนนในตำบลมี 11 สายหลัก การสำรวจซอยเล็กซอยน้อยยงัไม่ดำเนินการ 

ผอ.กองช่าง การรายงานถนนทางหลวงท้องถ่ิน ยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งไดข้ึ้นทะเบียนของบในทะเบียนทางหลวง 

ถ้ามีก็ดำเนินการตอ่ไปไม่มีก็ตีตก 

คำพันธ์ พรมไชยา -ถนนคสล.เส้นโรงสีข้าวนายยุทธนาสภาพถนนต่ำน้ำท่วมขัง ขอรับงบประมาณดำเนินไม ่

สมาชิกสภาม.11 จำเป็นต้อง หนา 0.15 เมตร ตามมาตรฐาน ขอให้ซอ่มแซมที่ลึกมาเพิม่ปริมาณหนามาก ถนนสูงก็

ลงคสล.ก็ไม่ต้องหนาตามมาตรฐาน ขอให้ดูสภาพถนนในการดำเนินการและให้คงถาวร 

ชัยสิทธ์ิ พิลาสมบัต ิ ขอให้ดูการระบายน้ำด้วยเพราะการที่น้ำท่วมขังจะเป็นเฉพาะฤดูฝนจะต้องจัดทำทางระบายน้ำ 

เลขานุการสภา/ปลัด ด้วยประกอบการก่อสร้างถนน ในการผสานเพือ่ให้ถนนยึดตดิถาวรก็จะมีวิธีหลักทางช่าง

ดำเนินการได ้

สุบิน บญุรุง้  -ถนนเส้นบ้านหัวสะพาน-หนองบัวนาคการเดินทางสญัจรลำบากการดำเนินการของอบจ. 

นายกอบต.                  ดำเนินการประกาศแล้วรอผู้รบัเหมาเข้าดำเนินการ 

  -การศึกษาดูงานคาดว่าจะไปศึกษาดูงานห้วงต้นเดือนกันยายน ประมาณ 15-16-17 กันยายน 

  2565 จังหวัดจันทบุร ี

ศุภฤกษ์ ซองผม การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระแล้ว มีท่านใดมีข้อเสนอและซักถามอื่นหรือไม่  
ประธานสภา  –ไม่มี-  ขอบคุณทุกท่านในการเข้าร่วมประชุม 
ท่ีประชุม    รับทราบ 

ปิดประชมุ                 เวลา 11.20  น. 
 
 
                                                    ลงช่ือ      ชัยสิทธ์ิ        พิลาสมบัติ        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                              (นายชัยสิทธ์ิ        พิลาสมบัติ) 
                                                               เลขานุการสภาอบต.โนนเพ็ด 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  
         ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3                        
เมื่อ วันที่  8  สิงหาคม 2565 และวันที่  19 สิงหาคม   พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลโนนเพด็  
โดยได้ทําการตรวจรบัรองความถูกต้อง การจดบันทึกในวันที่   26  สิงหาคม  2565  พร้อมนี้ได้ลงลายมอืช่ือไว้ด้วยแล้ว 
                   ตรวจสอบถูกต้อง 
 
                          (ลงช่ือ)        คำสี  กางนอก        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                     ( นายคำสี  กางนอก   ) 
 
                          (ลงช่ือ)   สุวิทย์  ปัจจัยโย            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                      ( นายสุวิทย์  ปัจจัยโย   ) 
 
                          (ลงช่ือ)     เสถียร  นามวิเศษ         กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
                                    ( นายเสถียร  นามวิเศษ ) 

 
สภาองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 

ในคราวประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลโนนเพ็ด สมัย -   สมัยที่ -   ประจําปี 2565  
 

เมื่อวันที่    ๒๒  เดือนธันวาคม          พ.ศ.2565   
 

                        (ลงช่ือ)      ศุภฤกษ์ ซองผม    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             ( นายศุภฤกษ์ ซองผม ) 
                                                ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

 


